

FEMA gia hạn nộp đơn xin hỗ trợ sau thảm họa cháy rừng

Release Date: Tháng 3 7, 2025

LOS ANGELES – Các chủ nhà và người thuê nhà ở Quận Los Angeles phải chờ đợi thời gian chờ tài sản không được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm do thảm họa cháy rừng vào tháng Mười vẫn còn vài tuần nữa để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa của liên bang. **FEMA đã gia hạn thời hạn nộp đơn xin hỗ trợ Hai, ngày 31 tháng 3 năm 2025.**

Hỗ trợ của FEMA dành cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng có thể bao gồm hỗ trợ tài sản thuê nhà, nhà tạm thời, sửa chữa nhà cửa, mất mát tài sản cá nhân và các nhu cầu khác liên quan đến thảm họa mà bảo hiểm không chi trả. Quý vị không phải trả lệ phí của FEMA. Hỗ trợ của FEMA là không phải chờ đợi và sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn như quyền lợi An sinh Xã hội, Medicaid hoặc các phúc lợi liên bang khác.

Người sống sót được khuyến khích nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm về thiệt hại về nhà cửa, tài sản cá nhân và xe của mình trước khi nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA. Chương trình Hỗ trợ Cá nhân của FEMA không được cung cấp trực tiếp về các nguồn hỗ trợ khác.

Đâu là nơi nộp đơn cho FEMA:

- Truy cập trực tuyến tại [DisasterAssistance.gov](https://www.disasterassistance.gov) (cách nhanh nhất);
- Dùng [Ứng dụng FEMA](#) (có trên Apple App Store hoặc Google Play);
- Gọi cho đường dây trợ giúp của FEMA theo số **800-621-3362**. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyên tiếp, chương trình hỗ trợ dịch vụ chuyên tiếp qua video (VRS), nếu không có phương tiện hoặc dịch vụ khác, thì vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó.
- Đến một Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa (Disaster Recovery Center hay DRC). Để biết các địa điểm: [DRCLocator](#).

Người khuyết tật và người có nhu cầu đặc biệt và tiếp cận có thể ra vào các Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa. Các trung tâm được trang bị công



FEMA

Page 1 of 2

nghe và các nguồn khác nhằm bảo vệ tính chính xác của thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ các nguồn khác.

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của California, vui lòng truy cập [fema.gov/vi/disaster/4856](https://www.fema.gov/vi/disaster/4856). Theo dõi FEMA Khu vực 9 [@FEMARegion9](https://twitter.com/FEMARegion9) trên X hoặc theo dõi FEMA trực tuyến, trên X [@FEMA](https://twitter.com/FEMA) hoặc [@FEMAEspanol](https://twitter.com/FEMAEspanol), trên [trang Facebook của FEMA](https://www.facebook.com/FEMA) hoặc [trang Espanol](https://www.facebook.com/FEMAEspanol) và [tài khoản YouTube của FEMA](https://www.youtube.com/channel/UCv3p01111111111111111111). Để biết thông tin về việc chuyển bại, hãy theo dõi Chiến dịch Sẵn sàng trên X [@Ready.gov](https://twitter.com/Ready.gov), trên Instagram [@Ready.gov](https://www.instagram.com/Ready.gov) hoặc trên [trang Ready Facebook](https://www.facebook.com/Ready).



FEMA